

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

\*\*\*\*\*

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
สรุปประเด็นได้ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	<p>พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๑๓ ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ได้ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระราชกรณียกิจหลากหลายด้าน อาทิ ด้านการเกษตร ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านการกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ทรงตรากตรำพระวรกาย และทรงงานหนักเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุความยากจน และวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนทุกข์ ให้เป็นสุขอย่างยั่งยืน ผ่านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างประโยชน์ให้การดำรงชีวิตของพสกนิกรชาวไทย และได้รับการยอมรับในการนำมาปฏิบัติอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ เพื่อจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงมีพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่น แน่วแน่ เพื่อแก้ปัญหาแก้ปวงพสกนิกรมาเป็นเวลายาวนานกว่า ๗๐ ปี ดังปรากฏเป็นโครงการพระราชดำริมากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ทั่วผืนแผ่นดินไทยจวบจนทุกวันนี้</p> <p>เนื่องในวันที่ ๑๓ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในห้วงก่อนหรือหลังวันคล้ายวันสวรรคต อาทิ กิจกรรมทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์หรือกิจกรรมตามศาสนาที่ศาสนิกชนนับถือ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นใดที่เป็นการน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวง ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ขอให้คนไทยทุกคน รู้ รัก สามัคคี มีความเพียรอันบริสุทธิ์ และมุ่งมั่นทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนต่อตนเอง สร้างความเจริญก้าวหน้าสถาพรต่อสังคมส่วนรวม และร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน</p> <p>กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมชมนิทรรศการ “สุดยอดศิลปวัฒนธรรมไทย ในรัชกาลที่ ๙” ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ฮอลล์ ออฟ เฟรม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทรงเป็นเลิศทั้งศาสตร์และศิลป์ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อคนไทยและเมืองไทย ซึ่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้น้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” หมายถึง ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ หรือผู้เป็นใหญ่ในศิลปอันแต่พระองค์ โดยนิทรรศการดังกล่าวประกอบด้วย การถ่ายทอดเรื่องราว</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	และผลงานศิลปะหลากหลายสาขาของพระองค์ สูดยอดภาพยนตร์ไทยในช่วงเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี สูดยอดเพลงไทยที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตอันผาสุกร่มเย็นของพสกนิกรภายใต้ร่มพระบารมี รวมทั้ง สูดยอดละครโทรทัศน์ ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์การดำเนินชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	
๒. กรุงเทพมหานครเมือง สูดยอดจุดหมายปลายทาง	กรุงเทพมหานครได้รับการโหวตให้เป็น “เมืองสูดยอดจุดหมายปลายทาง” อันดับ ๑ ของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ นับเป็นการครองอันดับ ๑ เป็นครั้งที่ ๕ ในรอบ ๖ ปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ โดยในปี ๒๕๖๐ มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ มาพักผ่อนมากกว่า ๒๐ ล้านคน เวลาพักผ่อนโดยเฉลี่ย ๔.๗ คืน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ๕,๕๐๐ บาทต่อวัน นอกจากนี้ ภูเก็ต และพัทยา ยังได้รับการจัดให้อยู่ใน ๒๐ อันดับแรก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มีเสถียรภาพ การผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง การเดินทางมาทำงานและพักผ่อน รวมไปถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง เมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่น ๆ ในโลก	-
๓. นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จังหวัดลำพูน	<p>นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุน และส่งเสริม การท่องเที่ยวเมืองรองในโครงการไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน ซึ่งเมืองโบราณหริภุชชัยมี ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า ๑,๓๐๐ ปี ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดลำพูนเป็นเมืองรองในการท่องเที่ยว ๑ ใน ๕๕ เมืองรอง แต่มีจุดเด่น และศักยภาพหลายประการ อาทิ</p> <p>๑) เป็นเมืองขนาดเล็ก สบง สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยในการเป็นที่พักอาศัย ไม่ไกลจากพื้นที่เศรษฐกิจของเชียงใหม่ สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดต่าง ๆ ทางรถยนต์ และรถไฟ เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ได้สะดวก และสามารถออกแบบ โปรแกรมท่องเที่ยว ๑ วัน (One day trip) เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเชิงนิเวศ ด้วยความเป็นเมืองเก่า มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนาและวัฒนธรรม มีองค์พระธาตุหริภุชชัยเป็นจุดดึงดูด นักท่องเที่ยว</p> <p>๒) เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์และมีการสืบทอดภูมิปัญญา ด้านการผลิตผ้าไหมยกดอกที่ได้รับการรับรองสินค้าบังชีทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าฝ้าย ทอมือ และการแกะสลักไม้ มีผู้ประกอบการ และแรงงานในท้องถิ่นที่มีความชำนาญ ในด้านงานฝีมือ</p> <p>๓) มีศักยภาพด้านเกษตรกรรม อาทิ เกษตรกรรมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ชาวบ้าน เป็นแหล่งผลิตลำไย กระเทียม หอมแดงที่สำคัญของภาคเหนือ โดยเฉพาะ การแปรรูปลำไย ที่หลากหลาย อาทิ กวยเตี๋ยวลำไย แกงฮังเลลำไย ไอศกรีมลำไย นมผสมลำไย ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นของจังหวัดลำพูนที่แปลกใหม่</p> <p>๔) เป็นตลาดแรงงานสำคัญป้อนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และยังมี พื้นที่รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ได้ในอนาคต</p> <p>๒. จังหวัดลำพูนได้ชื่อว่าเป็น “จังหวัดสะอาด” ๒ ปีซ้อน ประชาชนทุก</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	<p>ภาคส่วนมีส่วนร่วมในความสำเร็จจนได้รับรางวัล ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโหมม ในครั้งนี้ ตามนโยบายขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ โดยดำเนินการใน ๓ ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ ทุกหลังคาเรือน ทุกชุมชน ลดปริมาณและส่งเสริมการคัดแยกขยะ ณ ต้นทาง กลางทาง คือ การจัดระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยต้องถูกกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ ๓ ข : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ (๓Rs : Reduce Reuse และ Recycle) โดยลำพูนเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจริงจังกตามแนวทางพระราชรัฐ ทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจบริหารจัดการด้วยกัน ทั้งผู้บริหารระดับจังหวัด ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และประชาชนในทุกหมู่บ้าน ชุมชนต่างให้ความร่วมมือกัน อาทิ การส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง การทำความสะอาดลงกับร้านค้าเพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโหมมบรรจุอาหารที่ย่อยสลายยาก และมีผลกระทบต่อสุขภาพ การคัดแยกขยะเปียก การขับเคลื่อนงานของจิตอาสา และอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) โดยใช้เวลาวางในช่วงปิดภาคเรียนร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อจัดการขยะโดยการนำเศษวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse) เป็นต้น</p>	
<p>๔. ด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย</p>	<p>การบริหารจัดการน้ำของประเทศโดยเฉพาะน้ำท่วม น้ำแล้ง เป็นปัญหาสำคัญ โดยตลอด ซึ่งจะต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ บูรณาการ และสมดุล ตลอดทั้งปี ในทุกมิติ ทั้งน้ำอุปโภค บริโภค น้ำต้นทุนเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การป้องกันน้ำท่วม การรักษาคุณภาพน้ำ และการฟื้นฟูสภาพน้ำที่มีระบบการบริหารจัดการที่บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน โดยได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำ ทั้ง ๓ เสาหลัก ได้แก่ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดทำร่างกฎหมายน้ำ และการจัดตั้งองค์กรกลางในการกำกับดูแลและจัดทำระบบ Area Based ๖๖ เพื่อตอบโจทย์น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเค็มรุกพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว ครอบคลุมพื้นที่ราว ๓๐ ล้านไร่ สามารถลดผลกระทบ และช่วยประหยัดงบประมาณในการดำเนินการ โดยมีหลักคิดสำคัญคือ เน้นการลงทุนเพื่อการป้องกัน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาภายหลังแยกเป็นประเด็นหลัก ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งลดลง ใช้งบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาน้อยลง ในขณะที่ปริมาณฝนใกล้เคียงกัน</li> <li>๒. พื้นที่ที่ประกาศเขตการช่วยเหลือภัยแล้ง มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติการประกาศพื้นที่ช่วยเหลือภัยแล้ง ช่วงปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ ลดลงตามลำดับจาก ๓๐,๐๐๐ หมู่บ้าน มาเป็น ๑๒,๐๐๐ หมู่บ้าน ๘,๐๐๐ หมู่บ้าน ๓,๗๐๐ หมู่บ้าน ๘๕ หมู่บ้าน และเหลือ ๐ หมู่บ้านในปีนี้ ช่วยลดการใช้งบประมาณสำหรับช่วยเหลือเยียวยาตามลำดับ จากปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ คือ จาก ๒,๕๐๐ ล้านบาท มาเป็น ๑,๐๔๒ ล้านบาท ๑,๐๐๑ ล้านบาท ๔๙ ล้านบาท และเหลือ ๔๒ ล้านบาทในปัจจุบัน</li> <li>๓. ภาพรวมในการใช้งบประมาณสำหรับช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม ภัยแล้ง</li> </ol>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	<p>ทั้งด้านการเกษตร และด้านอื่นในช่วง ๑๑ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๖๑) เห็นได้ว่า ๕ ปีของรัฐบาลนี้ คือปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ใช้งบประมาณในส่วนนี้เพียง ๑๘,๐๐๐ กว่าล้านบาท ในขณะที่ช่วงปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ ใช้งบประมาณเกือบ ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท และช่วงปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ ใช้งบประมาณราว ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งประหยัดกว่า ๔.๘ และ ๒.๗ เท่าตามลำดับ</p> <p>ดังนั้น แนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของประเทศที่เจริญแล้ว เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่เน้นการใช้งบประมาณในการป้องกันภัยพิบัติ ซึ่งทำได้ง่ายและถูกกว่าการช่วยเหลือ ฟื้นฟู กล่าวคือให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อการป้องกันที่ต้นเหตุ ดีกว่าแก้ไขเยียวยาที่ปลายเหตุ</p>	
<p>๕. การพัฒนาทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม</p>	<p>การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในกลไกหลักช่วยนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แบบก้าวกระโดด ในภาพรวมมีการเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากกว่า ๓ เท่า มาอยู่ที่ ๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑ ของ GDP โดยเอกชนมีการลงทุนด้านนี้ขึ้นมากกว่า ๔ เท่า มีการเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยเป็น ๑๔๐,๐๐๐ คน เพื่อเป็นฐานรากในการรองรับการวิจัยและการก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ ได้อย่างแท้จริง การต่อยอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ ๗๔๐,๐๐๐ คน ให้บริการด้านการตรวจสอบ ตรวจวัดมาตรฐานต่าง ๆ ให้ภาคเอกชนมากกว่า ๓ ล้านรายการ สร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคนรุ่นใหม่มากกว่า ๓,๒๐๐,๐๐๐ คน และเร่งพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มขึ้น ๒ เท่า หรือ ๕,๖๐๐,๐๐๐ คน รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคตเพิ่มขึ้น ๖ เท่า และการร่วมมือกับภาคเอกชนในการทำวิจัยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับความสามารถในการผลิตสินค้าของประเทศ</p> <p>กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนผลงาน นวัตกรรม ที่ช่วยปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทยไปสู่ฐานนวัตกรรม โดยการนำวิทยาศาสตร์สร้างคน เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ นำวิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และนำวิทยาศาสตร์เสริมแกร่ง สร้างชาติให้เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล การขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆ ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้อันดับความสามารถ ปัจจัยด้านนวัตกรรมประเทศไทย ของ World Economic Forum ดีขึ้นจากเดิมอันดับที่ ๖๖ ในปี ๒๕๕๖ ก้าวขึ้นสู่อันดับที่ ๕๐ จาก ๑๓๗ ประเทศในปี ๒๕๖๑ และสามารถสร้างมูลค่าการส่งออก เทคโนโลยีระดับสูงได้มากกว่า ๔ ล้านล้านบาทต่อปี ซึ่งนับเป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเป็นประเทศไทย ๔.๐ ได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
<p>๖. ประเทศไทย ๔.๐ ในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ</p>	<p>การเป็นประเทศไทย ๔.๐ ในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ คือ การเร่งดำเนินการให้มีศูนย์รับคำขออนุญาต หรือ One Stop Service (OSS) กลางของภาครัฐ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้เป็นศูนย์กลางสำหรับประชาชนในการรับคำขออนุญาตด้านต่าง ๆ แทนการยื่นเรื่อง ณ หน่วยงานรัฐในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว แล้วจัดส่งเรื่องถึงหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เทียบกับในระบบเดิมที่ผ่านมาเอกชนหรือภาคธุรกิจไม่ได้รับความสะดวก และเป็นต้นทุนในการประกอบธุรกิจที่ภาครัฐสามารถช่วยให้ลดลงได้ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้เปิดนำร่องการให้บริการ One Stop Service กลางของภาครัฐเป็นแห่งแรก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน และจะช่วยให้ธุรกิจที่ต้องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่าง ๆ สามารถทำได้ ทั้งการเดินทางมายื่นคำขอด้วยตนเอง ณ จุด One Stop Service กลางที่ได้เปิดนำร่องไปแล้ว ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (หรือ สำนักงาน ก.พ. เดิม) เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคมที่ผ่านมา</p> <p>นอกจากนี้ การยื่นคำขอทางออนไลน์ ที่เรียกว่า Biz Portal โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ พัฒนาขึ้น โดยผู้ประกอบการสามารถหาข้อมูลการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนได้ในที่เดียว ปัจจุบันทั้ง ๒ ช่องทางได้เปิดให้บริการสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ การขอใช้สาธารณูปโภค การเปิดร้านอาหารและร้านค้าปลีก รวมทั้งหมด ๒๔ งานอนุญาต โดยจะมี Chat Board และแอปพลิเคชัน LINE ที่ Line@goodgov4u ในการให้บริการ ติดตาม ประเมินผล โดยการให้บริการของ One Stop Service กลางจะพร้อมอย่างเต็มรูปแบบในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ พร้อมขยายงานให้บริการใน ๑๐ ธุรกิจ ๔๐ ใบอนุญาต เช่น ร้านกาแฟ รีสอร์ทขนาดเล็ก สปา ฟิตเนส และคาร์แคร์ เป็นต้น รวมทั้งจะขยายการให้บริการออนไลน์ ไปยังงานบริการประชาชนที่สำคัญอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ ในการให้บริการของ One Stop Service กลางจะร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และบริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลโอดี จำกัด (NDID) ในการนำระบบยืนยันตัวตนแบบใหม่ที่เป็นแบบดิจิทัลมาทดลองใช้ เพื่อให้การบริการภาครัฐแบบออนไลน์ได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัย เป็นที่น่าเชื่อถือ และตอบโจทยความต้องการของประชาชนรวมทั้งภาคธุรกิจได้อย่างแท้จริง</p>	-
<p>๗. บทส่งท้าย</p>	<p>ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และขอแสดงความห่วงใยต่อชาวอินโดนีเซีย โดยแผ่นดินไหวและสึนามิครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ สูญหาย และไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก รัฐบาลไทยได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน ๕ ล้านบาท เพื่อแสดงน้ำใจและมิตรไมตรี ตลอดจนขอขอบคุณที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้ช่วยอำนวยความสะดวก ในการอพยพคนไทยจากอินโดนีเซียให้กลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัย</p>	-